



ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑ ๐๘๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๐๑๓๔๗

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อที่ประชุม และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานการประชุม โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ - ๔๑๓๓

ผู้ประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเฮง โทร. ๐๘ ๑๔๒๓ ๕๔๘๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ มท ๐๒๑๑.๗/๐๑๓๔๗ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๗/๕๔๔๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางกำรพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลเป็นรูปธรรม ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงไว้

ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อที่ประชุม และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานการประชุม ได้มีข้อสั่งการในประเด็นดังกล่าว โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาไปประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางที่กำหนด

เพื่อให้การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามข้อสั่งการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้การสนับสนุนประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานโยธาและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๔

ที่ มท ๐๒๑๑.๗/๑ ๕๙๔๖

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๕ ที่ มท ๐๒๑๑.๗/๑๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหน่วยงานให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ความร่วมมือ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่มีอำนาจและหน้าที่กำหนดเป้าหมาย
และแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพื้นที่เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (ทชอ.) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางดังกล่าว **เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป**

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

- ๑) โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เช่น โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
- ๓) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น
 - โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่สูง
 - โครงการคนใจในพระราชาอนุเคราะห์
 - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 - โครงการรณรงค์ **...** สาเหตุเกิดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (TO BE NUMBER ONE)
- ๔) การดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง
- ๕) การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
- ๖) การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
- ๗) การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านบริหารของพื้นที่

๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

จากเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องการให้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกัน **...** การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาพะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป